

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Ngay sau khi cuộc thi chính thức được phát động, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai hướng ứng cuộc thi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác thông tin tuyên truyền về cuộc thi được đẩy mạnh, trong đó tập trung tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng; đặc biệt trên hệ thống đài truyền thanh các huyện, thành phố, đài truyền thanh cơ sở; các trang, cổng thông tin điện tử, website nội bộ, các trang mạng xã hội của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều đơn vị thường xuyên chỉ đạo và tổ chức cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân tích cực nghiên cứu, tìm hiểu, hướng ứng và tham gia cuộc thi hiệu quả bằng nhiều hình thức. Ông Đỗ Ngọc Quý, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Minh Hưng, thị trấn Vũ Thư (Vũ Thư) cho biết: Tại buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 4/2023, trước khi vào các nội dung sinh hoạt, Chi bộ đã quán triệt nội dung kế hoạch, thể lệ và hướng dẫn cách thức tham gia cuộc thi tới tất cả đảng viên trong Chi bộ. Ngoài ra, chúng tôi cũng đề nghị các chi hội tuyên truyền rộng rãi nội dung cuộc thi tới các đoàn viên, hội viên, khuyến khích đoàn viên, hội viên tích cực tham gia dự thi; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh để người dân biết và tham gia dự thi. Qua năm bắt tình hình thực tế, chúng tôi thấy cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn đều háng hái, nhiệt tình hưởng ứng tham gia cuộc thi. Nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt của văn hóa vì vậy cũng được nâng lên, từ đó mỗi người thấy được trách nhiệm của mình trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản

Lan tỏa cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam”

Đợt 1 cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam” đã thu hút sự tham gia của 97.897 người với 194.921 lượt người tham gia dự thi. Qua đó nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt của văn hóa, đề cao nghĩa vụ và trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền và đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển con người Việt Nam thời đại mới.



Học sinh Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh (thành phố Thái Bình) tích cực tham gia cuộc thi.

sắc dân tộc. Theo đồng chí Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn: Đề việc học tập, nghiên cứu Đề cương về văn hóa Việt Nam đi vào chiều sâu, thực sự trở thành nền tảng phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc cho thế hệ trẻ. Tỉnh đoàn đã tổ chức phát động, kêu gọi các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh tích cực hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam”. Đồng thời, đề nghị các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc và đoàn cấp cơ

sở đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền các nội dung trong Đề cương về văn hóa Việt Nam, lịch sử hình thành và các giá trị của đề cương tới đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh bằng nhiều hình thức, thiết thực. Chú trọng đổi mới phương thức học tập, nghiên cứu Đề cương về văn hóa Việt Nam bảo đảm nội dung, truyền tải dễ nhớ, dễ hiểu; triển khai đồng loạt, có hiệu quả việc dự thi cuộc thi; khơi dậy tinh thần tự nghiên cứu, học tập và tự giác, tự nguyện, tích cực tham gia dự thi. Bên

cạnh đó, cũng kịp thời tuyên dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong việc tham gia dự thi hoặc có mô hình, cách làm hay thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia học tập.

Lan tỏa mạnh mẽ

Sau 11 ngày phát động, đợt 1 cuộc thi đã thu hút sự quan tâm, tìm hiểu và tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân với 97.897 người với 194.921 lượt người tham

gia dự thi. Các địa phương, đơn vị có số lượng người, lượt người tham gia dự thi đông như thành phố Thái Bình, huyện Quỳnh Phụ, huyện Đông Hưng... Là người tích cực tham gia dự thi ngay từ ngày đầu phát động, em Đặng Minh Phương, học sinh lớp 10A9, Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh chia sẻ: Ban Tổ chức cuộc thi dành riêng mỗi gói câu hỏi cho học sinh phổ thông, điều này rất phù hợp với trình độ nhận thức của chúng em. Tham gia dự thi, em hiểu hơn về văn hóa Việt Nam nói chung và những thành tựu nổi bật trên lĩnh vực văn hóa của tỉnh thời gian qua; đồng thời, thấy được trách nhiệm trong việc xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

So với các cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu trên internet trước đây, thiết kế lần này có nhiều cải tiến, cập nhật mới, đặc biệt là tốc độ xử lý nhanh hơn, sử dụng thuật toán lợi hơn. Phần mềm đáp ứng mọi thiết bị truy cập internet bao gồm điện thoại, máy tính, máy tính bảng, những máy có cấu hình yếu vẫn có thể truy cập chỉ cần có kết nối mạng. Ông Hoàng Mạnh Nam, Chi bộ tổ dân phố Minh Hưng, thị trấn Vũ Thư (Vũ Thư) cho biết: Tôi đánh giá rất cao các tính năng của phần mềm cuộc thi lần này, rất dễ sử dụng, bằng tiện lợi cũng như nhiều dạng thức khác nhau khác trong Chi bộ chỉ cần xem qua phần hướng dẫn là có thể biết cách vào dự thi. Đặc biệt là việc cung cấp

mã cho người thi giúp cho người thi không phải nhập lại thông tin nên tiết kiệm được thời gian, giúp việc vào thi được nhanh hơn. Ngoài ra, người thi cũng biết được mình đã vào thi bao nhiêu lần, mỗi lần thi trong thời gian bao lâu để có từ đó đặt ra mục tiêu lần sau hoàn thành bài thi nhanh hơn. Tích cực hưởng ứng cuộc thi ngay từ những ngày đầu và đạt giải cao nhất đợt 1 cuộc thi, anh Phạm Thanh Sang, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình chia sẻ: Tôi thấy đây là cuộc thi rất ý nghĩa góp phần lan tỏa các giá trị quý báu của Đề cương về văn hóa Việt Nam. Thiết kế giao diện của cuộc thi rất đẹp, ý nghĩa, đậm chất văn hóa, có bố trí tài liệu tham khảo, kế hoạch cũng như thể lệ cuộc thi ở ngay trang chủ cuộc thi để người dự thi dễ dàng nắm bắt. Người thi có thể sử dụng nhiều nền tảng khác nhau chỉ cần có kết nối internet thì đều có thể truy cập vào dự thi, vì vậy có thể mở rộng đối tượng, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người có thể tham gia dự thi mọi lúc, mọi nơi, từ đó mang lại sức lan tỏa lớn cho cuộc thi. Tôi rất vui khi đạt được giải cao trong một cuộc thi ý nghĩa như thế này và sẽ tích cực tham gia đợt thi tiếp theo.

Kết thúc đợt 1 đã có 18 cá nhân đạt giải. Để cuộc thi được triển khai bảo đảm chất lượng trong đợt 2, Ban Tổ chức cuộc thi đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo, triển khai tích cực hưởng ứng đợt 2 cuộc thi trong toàn thể cán bộ,

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI ĐỢT 1 Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam”

- Giải nhất: 01 giải**
1. Phạm Thanh Sang, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình.
- Giải nhì: 02 giải**
1. Phạm Xuân Anh, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình.
2. Lưu Kim Ngân, Trường Tiểu học và THCS Phong Châu, huyện Đông Hưng.
- Giải ba: 03 giải**
1. Nguyễn Xuân Thành, Trường THPT Chu Văn An, huyện Kiến Xương.
2. Nguyễn Thị Hoài Thương, Trường THCS Nam Chính, huyện Tiên Hải.
3. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Sở Tư pháp Thái Bình.
- Giải khuyến khích: 12 giải**
1. Nguyễn Thị Bình, Huyện đoàn Vũ Thư.
2. Đặng Xuân Phúc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
3. Trần Thị Thủy Vân, xã Đông Xuyên, huyện Tiên Hải.
4. Vũ Quang Huy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hưng Hà.
5. Vũ Xuân Lợi, UBND xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ.
6. Vũ Thị Thu Huyền, Trường THCS Đông La, huyện Đông Hưng.
7. Nguyễn Văn Long, Trường THPT Nam Đông Quan, huyện Đông Hưng.
8. Phạm Đăng Nguyễn, Trường THPT Nguyễn Trãi, huyện Vũ Thư.
9. Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Trường Tiểu học và THCS An Dục, huyện Quỳnh Phụ.
10. Nguyễn Thành Nam, Trường THPT Lê Quý Đôn, thành phố Thái Bình.
11. Nguyễn Ngọc Ánh, Trường THPT Đông Hưng Hà, huyện Hưng Hà.
12. Tạ Bá Anh, Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh, huyện Thái Thụy.

đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân; đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Qua đó khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức

ĐÀO QUYN

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Đề án của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06), cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh với quyết tâm chính trị cao nhất đã nỗ lực vượt khó khăn, thử thách, thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu trong triển khai các nhiệm vụ của Đề án. Những kết quả quan trọng, mang tính đột phá bước đầu đạt được trong thực hiện Đề án góp phần cùng cả nước từng bước tạo nền tảng vững chắc hiện thực hóa khát vọng về Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trong tương lai.

Lực lượng công an xung kích trên môi trường số



Người dân làm căn cước công dân gắn chip điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Vi nhân dân phục vụ Thượng tá Nguyễn Xuân Hải, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết: Thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân và Đề án 06, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và lực lượng công an xã, phường, thị trấn đã phát huy vai trò nòng cốt, tập trung nhân lực, trang thiết bị, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp làm sạch dữ liệu, duy trì thường xuyên việc bổ sung, cập nhật dữ liệu dân cư, bảo đảm dữ liệu luôn “đúng, đủ, sạch, sống”; đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử và tài khoản định danh điện tử cho công dân. Công tác làm sạch dữ liệu và thu nhập hồ sơ căn cước công dân và cấp định danh điện tử, số hóa hồ sơ cư trú, trả lời xác minh trên hệ thống

ky tạm trú, khai báo tạm vắng, thông báo lưu trú... được công an các cấp thực hiện tốt. Cùng với đó, lực lượng công an đã tích cực phối hợp với các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trực tiếp, trực tuyến để nâng cao nhận thức, sự đồng thuận của các cơ quan, tổ chức và cá nhân với Đề án 06 và sử dụng đồng bộ, hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến. Với tinh thần xung kích “Vi nhân dân phục vụ”, Công an tỉnh đã huy động

người dân tích cực tham gia kích hoạt tài khoản định danh điện tử và cài đặt ứng dụng VNeID...

Bền bỉ thực hiện mục tiêu

Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về cao điểm thu nhận, vận động kích hoạt 1 triệu tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh, không quản đêm tối, mưa rét, tổ công tác lưu động của Công an thành phố Thái Bình phối hợp với lực lượng công an các phường, xã về địa bàn các tổ dân phố, khu dân cư để tuyên truyền, hỗ trợ cài đặt ứng dụng VNeID, định danh điện tử mức 1, mức 2 cho người dân. Vừa qua, nhiều người dân từ 14, phường Trần Lãm rất phấn khởi khi được lực lượng công an trực tiếp hướng dẫn thao tác trên máy tính các bước để đăng ký, sử dụng tài khoản định danh và các dịch vụ công trực tuyến. Anh Nguyễn Văn Định chia sẻ: Tôi rất vui mừng khi được các đồng chí công an về tận địa bàn tuyên truyền, hỗ trợ làm căn cước công dân gắn chip điện tử; hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng định danh điện tử và một số dịch vụ công trực tuyến. Nay dù đã đầu, chúng tôi vẫn có thể sử dụng thiết bị thông tin kết nối internet để thao tác, thực hiện giải quyết các thủ tục thiết yếu trên môi trường điện tử một cách dễ dàng, qua đó giảm rất nhiều thời gian, chi phí, bớt đi lại cho người dân. Với nỗ lực, cố gắng thực hiện nhiệm vụ, đến nay, Công an tỉnh đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai, thực hiện Đề án 06. Trong đó, nhiều hạng mục được hoàn thành sớm như: thực

hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành của các cấp.

Lực lượng công an đóng vai trò nòng cốt trong việc thành lập và duy trì hiệu quả 260/260 tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã; 1.449/1.797 tổ công nghệ số cộng đồng thôn, tổ dân phố thu hút gần 12.000 thành viên tham gia. Nhóm phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 5 nhóm tiện ích trên môi trường điện tử theo Đề án 06 đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện. Đến hết tháng 3/2023, tỷ lệ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử trên địa bàn tỉnh đạt 96,55%; thu nhận và cấp 297.264 tài khoản định danh điện tử. 11 dịch vụ công của Bộ Công an trong tổng số 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân đã được triển khai thực hiện. Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương hoàn thành triển khai truy cập, khai thác thông tin công dân từ hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. 1.483.448/1.564.283 trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh đã được đồng bộ, xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt 92%, 113.291 đối tượng bảo trợ xã hội được rà soát, cập nhật lên phần mềm bảo trợ xã hội của Bộ Lao động -

Đại tá Vũ Mạnh Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh



Đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06, Công an tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện, hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc triển khai các nội dung của Đề án, nhất là đối với những nội dung mới chưa có tiền lệ. Nâng cao hiệu quả thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện. Tập trung xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối dùng chung, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, duy trì công tác làm sạch, cập nhật, điều chỉnh thường xuyên dữ liệu dân cư. Bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống và dữ liệu cá nhân trong quá trình kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư và hạ tầng, đường truyền phục vụ Đề án. Bảo đảm các nguồn lực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thi đua, khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ.

Bà Đặng Thị Liên, phường Đề Thám (thành phố Thái Bình)



Chúng tôi đánh giá cao việc các đồng chí công an không quản ngày đêm xuống địa bàn tuyên truyền, hỗ trợ làm căn cước công dân gắn chip điện tử, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng định danh điện tử và một số dịch vụ công trực tuyến. Khi người dân đã trực tiếp trải nghiệm và nhận được các giá trị to lớn mà dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử mang lại như tiết kiệm thời gian, chi phí, thuận lợi... thì chính người dân sẽ là “tuyên truyền viên” hữu hiệu nhất chia sẻ và lan tỏa những kết quả trải nghiệm của người dân với bạn bè, người thân và cộng đồng. Tinh thần vì nhân dân phục vụ, góp phần giữ vững an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, hướng tới xây dựng Chính phủ số.

MINH HƯNG